

## สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

### สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้สยศาสตร์และความเชื่อโรคลางของนักมวยระดับแชมป์เปี้ยน ในการแข่งขันมวยไทย ตามการรับรู้ของนักมวย หัวหน้าคณะและผู้ฝึกสอน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแชมป์เปี้ยนจากเวทีมวยราชดำเนิน จำนวน 12 รุ่น ๆ ละ 1 คน รวม 12 คน เป็นหัวหน้าคณะ 12 คน และผู้ฝึกสอน 12 คน รวมเป็นประชากรจากเวทีมวยราชดำเนิน 36 คน และเป็นแชมป์เปี้ยนจากเวทีมวยลุมพินีจำนวน 11 รุ่น ๆ ละ 1 คน รวม 11 คน เป็นหัวหน้าคณะ 11 คน และผู้ฝึกสอน 11 คน รวมเป็นประชากรจากเวทีมวยลุมพินี 33 คน รวมเป็นกลุ่มประชากรทั้งสิ้น 69 คน อย่างไรก็ตาม มีแชมป์เปี้ยนจำนวน 2 คน ที่เป็นแชมป์เปี้ยนของทั้งสองเวที กลุ่มประชากรที่เป็นนักมวยแชมป์เปี้ยน จึงเหลือจำนวน 21 คน ส่วนหัวหน้าคณะกับผู้ฝึกสอนมีจำนวน กลุ่มละ 17 คน รวม 34 คน ดังนั้น รวมประชากรทั้งหมดในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 55 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ โดยแบบสอบถามจะสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มประชากร การใช้สยศาสตร์ของแชมป์เปี้ยนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านช่วงเวลาที่ใช้ ด้านสถานที่ที่ใช้ ด้านอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบการใช้ และด้านวิธีใช้ และเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อโรคลางของแชมป์เปี้ยนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการแต่งกาย ด้านการปฏิบัติตนในอิริยาบถต่าง ๆ ด้านการพบปะพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ ด้านสวัสดิรักษา และด้านอื่น ๆ

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร ได้แก่หัวหน้าคณะผู้ฝึกสอน และนักมวย โดยผู้วิจัยส่งและรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง หลังจากนั้น นำข้อมูลที่

ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  
เสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางและความเรียง

ผลการวิจัย ปรากฏว่า

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นนักมวย หัวหน้าคณะเป็นผู้ใช้วิทยาศาสตร์ ได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจากครูอาจารย์ มีประสบการณ์ในการใช้วิทยาศาสตร์มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้วิทยาศาสตร์คือทำให้ นักมวยมีความมั่นใจในตนเองมาก การจะใช้วิทยาศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง ผู้ใช้ต้องมีความเชื่อมั่นและความศรัทธา เวทมนตร์คาถาที่ส่วนใหญ่เคยใช้ คือคาถาหัวใจหนูมาฉ ความเชื่อโรชกลางมีผลต่อจิตใจของนักมวยอยู่ในระดับมาก และเมื่อมีสิ่งบอกเหตุเป็นโรคหรือกลาง ส่วนใหญ่จะเก็บสิ่งที่ตนพบว่าเป็นสิ่งบอกเหตุที่เป็นโรคหรือกลางไว้เป็นความลับ
2. ทั้งสองเวที ไม่มีนักมวยแชมป์เปี้ยนในรุ่นมิคเติลเวท รุ่นไลท์เฮฟวีเวท และรุ่นเฮฟวีเวท รุ่นอื่น ๆ มี เวทีละ 1 คน ยกเว้น รุ่นจูเนียร์มิคเติลเวท ที่มีเฉพาะที่เวทีมวยราชดำเนิน เท่านั้น
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์และความเชื่อโรชกลางของแชมป์เปี้ยนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินีในการแข่งขันมวยไทย ตามการรับรู้ของทั้ง 3 กลุ่ม ในด้านต่าง ๆ
  - 3.1 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์ของแชมป์เปี้ยนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินีในการแข่งขันมวยไทย ด้านช่วงเวลาที่ใช้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ว่า ขณะเดินทางไปสนามมวย และก่อนออกจากมูมไปจับมือคู่ชก ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
  - 3.2 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์ของแชมป์เปี้ยนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านสถานที่ใช้ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ว่า กลืนใจก่อนข้ามธรณีประตูห้องพักนักมวย ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
  - 3.3 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์ของแชมป์เปี้ยนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบการใช้ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ในข้อที่ว่า มีการรำชมงคลสวมศีรษะ และผ้าประเจียดผูกแขน และมีค่าเฉลี่ยการ  
 ำชำนข้อที่ว่า น้ำนมนต์ ลูกประคำ เขี้ยวเสือ วาน น้ำนวน ผ้าพันมือเสก และสีผึ้งทาปาก ที่มี  
 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

3.4 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์ของชมเป็ยนเวทิมวย  
 ราชดาเนินและเวทิมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านวิธีำช้ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ  
 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ในข้อที่ว่า ท่องมนต์คาถา ข้อที่  
 เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อที่ว่า เคี้ยววาน และรดน้ำมนต์ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

3.5 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรชกลางของชมเป็ยน เวทิมวยราชดาเนินและเวที  
 มวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านการแต่งกาย โดยส่วนรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา  
 เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ข้อที่ว่า ผู้เกี่ยวข้องห้ามแต่งกายด้วยชุดสีดำ  
 และผู้เกี่ยวข้องห้ามใส่เสื้อกลับตะเข็บ ข้อที่เหลืออื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

3.6 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรชกลางของชมเป็ยนเวทิมวยราชดาเนินและเวที  
 มวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านการปฏิบัติตนในอิริยาบถต่าง ๆ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในข้อที่ว่า นักมวยต้องข้มข้ม  
 แจ่มใสก่อนออกจากบ้าน ข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ว่า ผู้เกี่ยวข้อง  
 ห้ามลอดไม้ค้ำต้นกล้วย ถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือทะเลาะกับผู้อื่นจะทำให้แพ้ ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความ  
 นอบน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่น และนักมวยต้องทำบุญใส่บาตรก่อนชก ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

3.7 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรชกลางของชมเป็ยนเวทิมวยราชดาเนินและเวที  
 มวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านการพบปะพูดจากับบุคคลต่าง ๆ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มี่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ในข้อที่ว่า ถ้าไปสำนัก  
 ทรงเทพแล้วจะทำให้ชนะ ถ้าไปหาผู้มีพระคุณแล้วจะชนะ ถ้าไปหาคนมีชื่อเสียงแล้วจะทำให้ชนะ  
 ถ้าไม่ไปไหว้พ่อแม่จะทำให้แพ้ ถ้าไม่ไปกราบพระก่อนชกจะแพ้ ถ้ามีอคติกับผู้อื่นจะทำให้แพ้ ถ้าขาด  
 ความเคารพกับผู้ใหญ่จะทำให้แพ้ ถ้ามีความเคารพผู้ใหญ่จะทำให้ชนะ ถ้าไม่มีอคติต่อคนอื่นจะทำให้  
 ชนะ และถ้าพูดรอกหกในวันชกจะแพ้ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

3.8 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรชกลางของชมเป็ยนเวทิมวยราชดาเนินและเวที  
 มวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านสวัสดิรักษา โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ในข้อที่ว่า ต้องเสกน้ำล้างหน้า ด้วยการ สวดมนต์ 3 ครั้ง อาบน้ำแล้วต้องสวดมนต์ 3 ครั้ง แม้ความดีและพูดแต่สิ่งดีงามเสมอ ถ้า อาบน้ำในคลองต้องหันหน้าตามน้ำเสมอ ท่านต้องเคารพแม่พระคงคาหลังจากอาบน้ำทุกครั้งกลางวัน ราชีอยู่ที่ตัวต้องอาบน้ำประพรมของหอมที่ตัว ห้ามล้างข้าวในหม้อกิน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

3.9 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคลางของแชนเปียน เวทีมวยราชดำเนินและเวที มวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านอื่น ๆ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ในข้อที่ว่า ถ้าแมวดาววิ่งตัดหน้าจะทำให้ แผล ถ้าฝันร้ายจะเป็นกลางบอกให้เกิดความพ่ายแพ้ ถ้านกแสกบินข้ามศีรษะจะทาน้ำเพี้ย ตอนเช้าต้อง เคารพพระอาทิตย์ทุกเช้า เมื่อเกิดเสียงคังขึ้นห้ามทัก จะไม่ชู้หรือดำสุนัขอเวลาห้าหอนเสียงคัง ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์และความเชื่อโรคลางของแชนเปียนเวที มวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ตามการรับรู้ของ หัวหน้าคณะ ในด้านต่าง ๆ

4.1 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์ของแชนเปียนเวทีมวย ราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของหัวหน้าคณะ ด้านช่วงเวลาที่ใช้ โดย ส่วนรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก รองลงมา ส่วนที่ใช้อยู่ในระดับน้อย อยู่ในข้อที่ว่า ก่อนออกจากห้องพักนักมวย ขณะ เดินไปขึ้นเวที ขณะเดินทางไปสนามมวย และก่อนออกจากมุมไปจับมือคู่ชกใช้ในขณะชกคู่ต่อสู้

4.2 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์ของแชนเปียนเวทีมวย ราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของหัวหน้าคณะ ด้านสถานที่ที่ใช้ โดยส่วน รวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ กราบ ที่เชิงบันไดเวทีมวยและระดับมาก และไหว้ศาลพระภูมิที่สนามมวย ที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ในข้อที่ว่า กลั้นใจก่อนข้ามธรณีประตูห้องพักนักมวย ที่อยู่ในระดับน้อย

4.3 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์ของแชนเปียนเวทีมวย ราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบการใช้ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ พบว่า ส่วน

าหผู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับน้อย ยกเว้นข้อที่ว่า ว่าน น้ำว่าน ผ้าพันมือเสก และสีผึ้งทาปาก ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

4.4 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์ของแชนเปียนเวทีมวย ราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านวิธีใช้ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในข้อที่ว่า ท่องมนต์คาถา ข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อที่ว่า รดน้ำมันต์ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

4.5 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคลงของแชนเปียน เวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวย ลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของหัวหน้าคณะ ด้านการแต่งกาย โดยส่วนรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในข้อที่ว่า ผู้เกี่ยวข้องต้องสวม กางเกงก่อนแล้วจึงใส่เสื้อ ผู้เกี่ยวข้องห้ามแต่งกายด้วยชุดสีดำ ผู้เกี่ยวข้องห้ามใส่เสื้อกลับตะเข็บ นักมวยต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว ผู้เกี่ยวข้องห้ามนำผ้าที่นุ่งแล้วมาตัดเสื้อ ข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับน้อย

4.6 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคลงของแชนเปียนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวย ลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านการปฏิบัติตนในอิริยาบถต่าง ๆ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในข้อที่ว่า นักมวยต้องยิ้มแย้ม แจ่มใสก่อนออกจากบ้าน ข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ว่า นักมวยต้อง ก้าวเท้าที่ถนัดก่อนออกจากบ้าน ผู้เกี่ยวข้องห้ามลอดน้ำคักกล้วย ผู้เกี่ยวข้องต้องไม่เหยียบบันไดขั้น ที่ 1 ถ้ากินหมากแล้วจะทำให้ชนะ ถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือทะเลาะกับผู้อื่นจะทำให้แพ้ ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความนอบน้อมต่อมตนต่อผู้อื่น นักมวยต้องทำบุญใส่บาตรก่อนชก ขณะเดินทางไปชกต้องสรวลกริยา อาการให้ดี และตอนไหว้ครูต้องกระเทาะพื้นเวทีตรงมุมของคู่ต่อสู้ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

4.7 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคลงของแชนเปียนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวย ลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านการพบปะพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ในข้อที่ว่า ถ้าไปวัดแล้ว จะทำให้ได้รับชัยชนะ ถ้าไปหาผู้มีพระคุณแล้วจะชนะ ถ้าไปหาคนมีชื่อเสียงแล้วจะทำให้ชนะ ถ้า ไม่ไปไหว้พ่อแม่จะทำให้แพ้ ถ้าไม่ไปกราบพระก่อนชกจะแพ้ ถ้าพูดรักหวานวันชกจะแพ้ ถ้าอารมณ์ จุนเจียวจะทำให้แพ้ ถ้าทะเลาะกับคนอื่นในวันชกจะแพ้ ถ้ามีอคติกับผู้อื่นจะทำให้แพ้ ถ้าขาดความ

เคารพกับผู้อื่นจะทำห้แพ้ ถ้ามีความเคารพผู้อื่นจะทำห้ชนะ ถ้าไม่มีอคติต่อคนอื่นจะทำห้ชนะ และถ้าไม่รักษาคำพูดตามที่พูดไว้จะแพ้ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

4.8 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคลงของแชนเปียนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวย ลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของหัวหน้าคณะ ด้านสวัสดิรักษา โดยส่วนรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ในข้อที่ว่า ดินนอนตอนเช้า ต้องไม่โรครหรือกล่าวคำหยาบเลย เวลาล้างหน้าต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ไม่จับถ่ายของเสีย ขณะอาบน้ำในแม่น้ำลำคลอง ไม่ใช้ผ้าที่นุ่งแล้วมาหนุนหัว ก่อนกินข้าวต้องทำความเคารพพระแม่โพสพ ก่อน กลางวันราศีอยู่ที่ตัวต้องอาบน้ำประพรมของหอมที่ตัว ห้ามใช้ทัพพีตักข้าวแทนช้อน ห้ามล้างข้าว ในหม้อกิน เวลาถ่ายห้ามบ้วนน้ำลาย เวลาถ่ายห้ามมองของต่ำ เวลาหมอบห้ามหันศีรษะไปทางทิศ ตะวันตก เวลาหมอบต้องถอดเครื่องรางของขลังออกทุกครั้ง ห้ามนอนที่นอนของผู้ใหญ่ พ่อแม่ หรือ ครูอาจารย์ ก่อนเข้านอนต้องล้างเท้าให้สะอาด และก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนเทวดารักษาราศี จะชอบใจปลื้มใจและให้พรให้เจริญ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

4.9 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคลงของแชนเปียน เวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวย ลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านอื่น ๆ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ในข้อที่ว่า ถ้าแมวดาววิ่งตัดหน้าจะทำห้แพ้ ถ้าฝันร้ายจะเป็นกลางบอกให้เกิดความพ่ายแพ้ ถ้านกแสกบินข้ามศีรษะจะพาห้วันเกิดของท่านต้องไม่ฆ่าสัตว์ ห้าม ถ่มน้ำลายเวลาลมพัด ขณะชกต้องระลึกถึงคุณบิดามารดา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยในการชก ตอนเช้าต้องเคารพพระอาทิตย์ทุกเช้า ห้ามฆ่าสัตว์วันวันตัว ตามปกติเมื่อเกิดเสียงดังขึ้นห้ามทัก จะไม่ชกหรือต่อสู้ในเวลาเห่าหอนเสียงดัง และห้ามใช้กระบวยตักน้ำล้างหน้า ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์และความเชื่อโรคลงของแชนเปียนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินีในการแข่งขันมวยไทย ตามการรับรู้ของผู้ฝึกสอน ในด้านต่าง ๆ

5.1 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์ของแชนเปียนเวทีมวย ราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินีในการแข่งขันมวยไทย ของผู้ฝึกสอน ด้านช่วงเวลาที่ใช้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ว่า ก่อนเข้าไปในสังเวียน ก่อนออกจากห้องพักนักมวย ก่อนข้ามเชือกขึ้นเวทีขณะเดินทางไปสนามมวย และ ก่อนออกจากมุมไปจับมือคู่ชก ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

5.2 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์ของแชมป์เป็นเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของผู้ฝึกสอน ด้านสถานที่ใช้ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ว่า กลั้นใจก่อนข้ามธรณีประตูห้องพักนักมวย ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

5.3 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์ของแชมป์เป็นเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของผู้ฝึกสอน ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบการใช้ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในข้อที่ว่า สายตระกรุดคาดเอว น้ำมันมนต์ ลูกอมเสก ลูกประคำสายสิญจ์ ว่าง และผ้าพันมือเสก ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

5.4 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์ของแชมป์เป็นเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของผู้ฝึกสอน ด้านวิธีใช้ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในข้อที่ว่า เคี้ยวว่าน ข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อที่ว่า รดน้ำมันต์ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

5.5 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคล้างของแชมป์เป็น เวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของผู้ฝึกสอน ด้านการแต่งกาย โดยส่วนรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นในข้อที่ว่า หัวหน้าคณะต้องสวมเสื้อสีแดงในวันชก ผู้เกี่ยวข้องห้ามใส่เสื้อกลับตะเข็บ นักมวยต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใส นักมวยต้องผูกผ้าสามสีที่ไหล่ และผู้เกี่ยวข้องห้ามนำผ้าที่นุ่งแล้วมาตัดเสื้อ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

5.6 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคล้างของแชมป์เป็นเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินีในการแข่งขันมวยไทย ของผู้ฝึกสอน ด้านการปฏิบัติตนในอิริยาบถต่าง ๆ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ในข้อที่ว่า นักมวยต้องข้มแย้มแจ่มใสก่อนออกจากบ้าน ข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ว่าผู้เกี่ยวข้องต้องมีความนอบน้อมต่อมตนต่อผู้อื่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

5.7 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคล้างของแชมป์เป็นเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของผู้ฝึกสอน ด้านการพบปะพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ โดยส่วนรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ในข้อที่  
ว่าถ้าไปหาคนมีชื่อเสียงแล้วจะทําให้ชนะ ถ้าไม่ไปไหวพ้อแม่จะทําให้แพ้ ถ้าขาดความเคารพกับ  
ผู้ใหญ่จะทําให้แพ้ ถ้ามีความเคารพผู้ใหญ่จะทําให้ชนะ ถ้าไม่มีอคติต่อคนอื่นจะทําให้ชนะ ที่มีค่า  
เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย และยกเว้นในข้อที่ว่า ถ้าไม่ไปกราบพระก่อนชกจะแพ้ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  
น้อยที่สุด

5.8 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคลางของแชมเปียนเวทิมวยราชดำเนินและเวทิมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของผู้ฝึกสอน ด้านสวัสดิรักษา โดยส่วนรวม อยู่ในระดับน้อย  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ในข้อที่ว่า ตื่นนอนตอน  
เช้าต้องไม่โรธ หรือกล่าวหาขยาดเลยเวลาล้างหน้าต้องหันหน้าไป ทางทิศตะวันออกต้องเสกน้ำ  
ล้างหน้าด้วยการสวดมนต์ 3 ครั้ง อาบน้ำแล้วต้องสวดมนต์ 3 ครั้ง แผ่ความดีและพูดแต่สิ่งดีงาม  
เสมอ ถ้าอาบน้ำในคลองต้องหันหน้าตามน้ำเสมอ ต้องเคารพแม่พระคงคาหลังจากอาบน้ำทุกครั้ง  
กลางวันราคือผู้ที่ตัวต้องอาบน้ำประหมของหอมที่ตัว ห้ามใช้ทัพพีตักข้าวแทนช้อน ห้ามล้างข้าวใน  
หม้อกิน เวลาถ่ายต้องบ้วนน้ำลาย ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

5.9 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคลางของแชมเปียนเวทิมวยราชดำเนินและเวทิมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของผู้ฝึกสอน ด้านอื่น ๆ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ  
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ในข้อที่ว่า ถ้าฝนร้ายจะ  
เป็นลางบอกความพ่ายแพ้ ด้านกเสกบิณข้ามศีรษะจะทําแพ้ ตอนเช้าต้องทําความเคารพพระอาทิตย์  
ทุกเช้าห้ามฆ่าสัตว์ในวันตัว ตามปกติเมื่อเกิดเสียงดังขึ้นห้ามทัก เมื่อเข้าเวทิมวยต้องขอให้แม่ธรณี  
รักษาตัว ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์และความเชื่อโรคลางของแชมเปียนเวทิมวยราชดำเนินและเวทิมวยลุมพินีในการแข่งขันมวยไทย ตามการรับรู้ของ นักมวย ในด้านต่าง ๆ

6.1 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์ของแชมเปียนเวทิมวยราชดำเนินและเวทิมวยลุมพินีในการแข่งขันมวยไทย ของนักมวย ด้านช่วงเวลาที่ใช้ อยู่ในระดับ  
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ว่า ขณะ  
ที่เพลียงพล้านแก่คู่ต่อสู้ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด



6.2 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์ของแชมป์เปี้ยนเวทีมวย ราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของนักมวย ด้านสถานที่ใช้ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้น ข้อที่ว่า ตั้งสติได้ชวยคาบ้าน ท้องคาถาขณะผ่านประตูทางเข้าสนามมวย และกลั้นใจก่อนข้ามธรณี ประตู่ห้องพักนักมวย ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

6.3 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์ของแชมป์เปี้ยนเวทีมวย ราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของนักมวย ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบการใช้ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในข้อที่ว่า มีการใช้มงคลสวมศีรษะ และผ้าประเจียดผูกแขน ค่าเฉลี่ยข้ออื่น ๆ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่ว่า ว่าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

6.4 ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์ของแชมป์เปี้ยนเวทีมวย ราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของนักมวย ด้านวิธีใช้ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในข้อที่ว่า สวมเครื่องรางก่อนชก ข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อที่ว่า เกี่ยวว่าน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

6.5 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคกลางของแชมป์เปี้ยน เวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของนักมวย ด้านการแต่งกาย โดยส่วนรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในข้อที่ว่า ผู้เกี่ยวข้องห้าม แต่งกายด้วยชุดสีดำ ข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

6.6 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคกลางของแชมป์เปี้ยนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของนักมวย ด้านการปฏิบัติตนในอิริยาบถต่าง ๆ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในข้อที่ว่า นักมวยต้องข้มแย้มแจ่มใสก่อนออกจากบ้าน ผู้เกี่ยวข้องต้องไม่เหยียบธรณีประตู ขณะเดินทางไปชก ต้องสำรวมกิริยาอาการให้ดี เมื่อถึงเวทีให้ตะรอกันด้วยเสียงอันดังว่า "ชนะแล้ว" และต้องไหว้ คนดูรอบเวทีก่อนชก ข้ออื่น ๆ ที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ว่า ถ้า

อารมณ์ไม่ดีหรือทะเลาะกับผู้อื่นจะทำให้แพ้ และนักมวยต้องทำนุญาสำบาตรก่อนชก ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

6.7 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคลงของแชมเปียนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของนักมวย ด้านการพบปะพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ในข้อที่ว่า ถ้าไม่ไปกราบพระก่อนชกจะแพ้ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

6.8 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคลงของแชมเปียนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ด้านสวัสดิรักษา โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมากที่สุด ในข้อที่ว่า ไม่ใช้ผ้าที่นุ่งแล้วมาหนุนหัว และเวลาหมอบต้องถอดเครื่องรางของขลังออกทุกครั้ง ข้ออื่น ๆ ที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ว่า ต้องเสกน้ำล้างหน้าด้วยการสวดมนต์ 3 ครั้ง อาบน้ำแล้วต้องสวดมนต์ 3 ครั้ง แผ่ความดีและพูดแต่สิ่งดีงามเสมอ ถ้าอาบน้ำในคลองต้องหันหน้าตามน้ำเสมอ ตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้าต้องบ้วนปาก กลางวันราศีอยู่ที่ตัวต้องอาบน้ำประพรมของหอมที่ตัว และห้ามล้างข้าวในหม้อกิน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

6.9 ค่าเฉลี่ย ความเชื่อโรคลงของแชมเปียน เวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี ในการแข่งขันมวยไทย ของนักมวย ด้านอื่น ๆ โดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ถ้าเขม่นตาซ้ายทำให้โรคดี ๗ ได้รับชัยชนะ ข้ออื่น ๆ ที่เหลือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่ว่า ถ้าแมวดาววิ่งตัดหน้าจะทำให้แพ้ ถ้าฝันร้ายจะเป็นลางบอกให้เกิดความพ่ายแพ้ ถ้านกแสบบินข้ามศีรษะจะทำให้แพ้ ห้ามถ่มน้ำลายเวลาลมพัด ตอนเช้าต้องเคารพพระอาทิตย์ทุกเช้า ตามปกติเมื่อเกิดเสียงดังขึ้นห้ามทัก จะไม่ชู่หรือด่าสุนัขเวลาเห่าหอนเสียงดัง ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย

#### อภิปรายผล

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ กลุ่มนักมวย หัวหน้าคณะและผู้ฝึกสอน มีค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์ของนักมวยไทยระดับแชมเปียนเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี อยู่ในระดับมาก (2.94) และมีค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อโรคลงของนักมวยไทย

ระดับแชมเปียนเวทที่มีมวยราชดำเนินและเวทที่มีมวยลุมพินี อยู่ในระดับมาก (2.65) เช่นกัน แสดงว่า นักมวยไทยระดับแชมเปียนของทั้งสองเวท มีการใช้วิทยาศาสตร์และมีความเชื่อถือโรคลงตามการรับรู้ ของทุกกลุ่ม ซึ่งรวมทั้งกลุ่มนักมวยเองด้วยนั้น ในระดับมาก

จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การแข่งขันชกมวย ที่เป็นการใช้ร่างกาย เข้าปะทะ กระทบกระทั่งกัน โดยการใช้วิธีต่าง ๆ ของร่างกายที่สามารถนำมาเป็นอาวุธ เช่น หมัด เท้า เข่า และศอก เข้าทำร้ายคู่ต่อสู้ เพื่อให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้อีก ผู้ที่สามารถยืนหยัดต่อสู้อยู่ได้ ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จึงจะเป็นผู้ชนะ ดังที่ บัญญา ไกรทัศน์ (2527) ได้เล่าให้ฟังว่า ในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 1 ประเทศไทยได้ส่งทหารอาสาออกไปร่วมรบเคียงข้างพันธมิตร มวยไทยได้ถูกนำออกแสดงเผยแพร่ จนมีหนังสือพิมพ์ข่าวกีฬาชื่อ "เลอ สปอร์ต ลอแรงต์" ได้ลงข่าวว่า "มวยไทยนำพิศวาส หาดูได้ยาก ว่องไว แข็งแรง อดทน ไม่เพียงแต่สนุกตื่นเต้นแปลกประหลาดพิสดารเท่านั้น ยังทำให้เราชาวฝรั่งเศสเกิดความรู้สึกใหม่ว่า ไทยเป็นชาติที่เข้มแข็งในเอเชียอีกประการหนึ่งด้วย" ซึ่งในการแข่งขันแต่ละครั้ง นอกจากนักมวยจะใช้ร่างกายในการต่อสู้แล้ว นักมวยยังจะต้องมีการเตรียมจิตใจให้พร้อม เพื่อให้มีความกล้าหาญ มุ่งมั่นในชัยชนะ มีความฮึกเหิม มีการตัดสินใจที่ดี เพื่อให้สามารถต่อสู้ได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เอาชัยแก่คู่ต่อสู้ให้ได้ ดังนั้น การที่นักมวยจะมีสภาพของจิตใจที่ดี และสามารถสร้างร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าวได้ นักมวยต้องมุ่งแสวงหาครูหรืออาจารย์มวยที่มีความสามารถ และถ้าเป็นผู้ขมังเวทย์ในด้านคาถาอาคมด้วยก็จะเป็นการดี เข้ารับการอบรมสั่งสอน ที่เรียกว่า "การมอบตัวเป็นศิษย์" ซึ่งต้องมีการ "ยกครู" ทาพิธี "รับสัตย์" หลังจากนั้นก็จะมีการฝึกซ้อม สำหรับการ "ไหว้ครู" นั้น จะมีในครั้งแรก และเป็นประจำทุก ๆ ปี เพราะครูก็มีครู นั้นเอง "ครูจะพราสอน ถ่ายทอดศิลปวิทยาและเวทมนตร์คาถา หาของขลังให้ศิษย์ที่จะเข้าราวี ำให้ให้มีชัยชนะแข็งแรง เหนียวและใจคอมั่นคงไม่โรลเล" เพราะมวยไทย ขึ้นชื่อลือชาในด้านความขลังของไสยศาสตร์ (บัญญัติ ไกรทัศน์, 2527) ด้วย

บาร์ค (Barke, 1957) ได้กล่าวถึง ไสยศาสตร์ ว่า

ในวิชามานุษยวิทยา ไสยศาสตร์ซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Magic มีความหมายกว้างขวางมาก คือหมายถึงวิชาความรู้ของมายากร กล่าวถึงมายากรซึ่งเป็นผู้แสดงกลต่าง ๆ

ว่ามีอำนาจพิเศษเหนือมนุษย์ หมายถึง อาชีพหรืออำนาจของชนชั้นหนึ่ง ที่อวดหรือเชื่อกันว่า อาจะบันดาลให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นหรือเป็นไปตามปรารถนา หมายถึงการกระทำในพิธีต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการเกิดการตาย เป็นต้น โดยมี การกระทำหรือการแสดงออกเป็นเคล็ด เป็น สัญลักษณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังหมายถึงวัตถุเครื่องราง อันเป็นวัตถุที่ถือว่าทรงอิทธิฤทธิ์ วัตถุเหล่านี้บางสิ่ง เกิดจากธรรมชาติ บางสิ่งมาจากการประกอบพิธีทางไสยศาสตร์โดย การเสกเวทมนต์

นอกจากนั้น ปิ่น มุทกานต์ อติตอธิตติกรมศาสนา (2505) ยังได้กล่าวถึง ไสยศาสตร์ ว่า

ไสยศาสตร์ คือ ความรู้ที่ด้วยการปลุกเสกให้ขลัง (Occultism Magic) อ.

ไสยศาสตร์เป็นความรู้นอกพระพุทธศาสนา มีคาถาอาคมเป็นส่วนประกอบ แต่เดิมคาถาอาคม เหล่านี้ ส่วนใหญ่อยู่ในอาถรรพเวทของศาสนาพราหมณ์ จึงเป็นเรื่องนอกพระพุทธศาสนา แต่เข้ามาพัวพันกับพระพุทธศาสนาในภายหลัง

ดังนั้น การที่นักมวยไทยระดับแชมป์ยืนเวทิมวยราชดำเนินและเวทิมวยลุมพินี ได้ใช้ ไสยศาสตร์อยู่ในระดับมาก แสดงว่า มีความเชื่อว่า ไสยศาสตร์ สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ ตามที่ต้องการ นั่นก็คือ ชัยชนะ อันหมายถึง ตำแหน่งแชมป์ยืนของเขาทุกคนนั่นเอง ซึ่งในแง่ ของจิตวิทยาการกีฬานั้น การใช้ไสยศาสตร์อาจช่วยให้นักมวยมีระดับความวิตกกังวลที่เหมาะสม มีความเครียดน้อยลง เกิดความมั่นใจและมีความฮึกเหิม แม้อันสิ่งทำเช่นนั้น อาจจะไม่เห็นเหตุผลก็ตาม จากการศึกษาความเชื่อโรคลางของนักมวยไทยระดับแชมป์ยืนเวทิมวยราชดำเนินและเวทิมวยลุมพินี ที่บางเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องลึกลับ ก็พบว่า นักมวยมีค่าเฉลี่ยความเชื่ออยู่ในระดับมาก เช่นกัน เกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งที่ลึกลับนี้ พระยาอนุมานราชชน (2502) ได้กล่าวว่า

...เรื่องคติความเชื่อผีसांगเทวดาและความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ย่อมเป็นพื้นความ เชื่อของมนุษย์มาแต่เดิม แม้คนที่เจริญแล้วก็ยังถืออยู่มากก็น้อย เพราะฉะนั้นจึง อาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นเดิมของศาสนาไม่ว่าศาสนาใด มีใครบ้าง เผาผีวันศุกร์

แต่งงานวันอุบาทว์ มีใครบ้างสบายใจถ้าเหยียขึ้นเรือน หรือมีชั้นบันไดเป็นจำนวนคู่  
และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้จะไม่ถือ แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่สบายใจ ประชาชนชาวตะวันตก  
ก็มีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่ออย่างนี้ไม่น้อยเหมือนกัน...

เฮสติง (Hasting 1921) ได้กล่าวไว้ใน สารานุกรมศาสนาและจริยธรรม  
(Encyclopedia of Religion and Ethic) ว่า "ความเชื่อในสิ่งที่ลึกลับ (Superstition)  
เป็นสิ่งช่วยขจัดความสงสัย และความลังเลใจในการกระทำต่าง ๆ และเป็นเครื่องชักจูงให้ทำตาม  
ประเพณีอันเป็นแบบอย่าง"

ดังนั้น การจะมีความเชื่อโรคลกลาง จึงมิใช่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ เพราะสิ่งใดที่ยัง  
พิสูจน์ไม่ได้ แล้วจะไปห้าม หรือให้งดเว้น มิให้กระทำและยังถูกเหยียดหยามอีกด้วยจึงเป็นสิ่งที่  
ไม่ควรอย่างยิ่ง ดังที่ ประภาพรณ วิจิตวาทกร ได้กล่าวไว้ว่า "...โปรดอย่าคิดว่าเป็นเรื่อง  
เหลวไหล งามาย ไม่ทันสมัย ขอให้ช่วยกันค้นคว้า พิจารณา มองในแง่ดี ในแง่วิชาการ จะสนุก  
สนาน น่าคิด น่าค้นหาเหตุผล จะเป็นการค้นคว้าความลึกลับที่มหัศจรรย์" การมีความเชื่อในสิ่งต่าง ๆ  
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา มิใช่ว่าจะไม่มีเหตุผล เพียงแต่ไม่มีการอธิบายให้ทราบถึงเหตุผลเหล่านั้น หรือ  
บางครั้ง การไม่อธิบายดูว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อถือได้มากกว่าก็อาจเป็นไปได้ การปฏิบัติ  
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างที่มีสืบต่อกันมา บางครั้งดูไม่มีเหตุผล แต่การที่จะไปปลงล้าง  
สิ่งที่ปฏิบัติกันมาช้านาน อย่างทันทีทันใด ก็ดูจะเป็นการกระทำที่ไม่สมควร เพราะสิ่งใดที่ผู้คนกระทำ  
แล้วเกิดความสบายอกสบายใจ แม้จะดูไม่มีเหตุผล ก็ไม่น่าจะเป็นผลเสียแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม  
การเชื่อก็ไม่ควรเชื่ออย่างหลงงมงาย ไร้เหตุผลไปเลย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์ของนักมวยไทยระดับแชมป์เนชั่นเวทีมวยราชดำเนิน  
และเวทีมวยลุมพินี ในแต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยว  
กับความเชื่อโรคลกลางของนักมวยไทยระดับแชมป์เนชั่นเวทีมวยราชดำเนินและ เวทีมวยลุมพินี อยู่ในระดับ  
มาก เกือบทุกด้าน เช่นกัน ยกเว้น ด้านการแต่งกายที่มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับน้อย

จากการศึกษาพบว่า ในด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบการใช้ไสยศาสตร์  
นั้น นักมวยอาชีพมงคลสวมีศรีษะ และผ้าประเจียดอยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับมงคลนั้น บัญญา ไกรทัศน์  
(2527) กล่าวว่า "เบื้องสูงสุดแห่งกายไม่สามารถที่จะใช้ไสยศาสตร์อันใดได้ วิชาพาหุยุทธมวย

ไทยจึงได้มีผู้คิดค้นมงคลขึ้นมาแทน มงคลเป็นผ้าแถบแคบ ๆ ที่ลงเลขยันต์ แล้วม้วนกลมพันด้วยด้าย หรือสายลัญจ์ ห่อหุ้มด้วยผ้าซึ่งได้ผ่านพิธีกรรมจากครูอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมแล้ว" ส่วนผ้าประเจียด "เป็นเครื่องรางอีกประเภทหนึ่ง ที่โดยทั่วไปจะลงเลขยันต์ "มหาอำนาจ" หรือ "ชาติริมหายยันต์" ที่บรรจุนต์ขลังของครูหรือเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ" ดังนั้น การที่นักมวยส่วนใหญ่สวมมงคลและผูก ผ้าประเจียด จึงเปรียบเสมือนกับการผูกจิตใจไว้กับของสองสิ่งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมกำลังใจ ให้เข้มแข็งกล้าหาญ เพื่อนำชัยชนะมาสู่ตนให้ได้ ซึ่งในด้านช่วงเวลาที่ใช้ไสยศาสตร์ นักมวยจะใช้ ไสยศาสตร์ก่อนสวมมงคลที่ศีรษะ และก่อนถอดมงคลที่ศีรษะ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นการสอดคล้อง กับข้อค้นพบที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ในด้านสถานที่ที่ใช้ นักมวยมักจะหมอบกราบที่พื้นเวที ที่มีค่าเฉลี่ย การใช้ไสยศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การหมอบกราบที่พื้นเวทีจะกระทำใน ขณะไหว้ครู ซึ่งนักมวยส่วนใหญ่ จะนั่งคุกเข่าหมอบอยู่ที่พื้นเวที เพื่อรำลึกถึงพระรัตนตรัย พระคุณ ของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ การรำลึกถึงพระคุณดังกล่าว เป็นการแสดงถึงความกตัญญูทเวทิตา ต่อผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ได้อบรมพร่ำสอน ให้เป็นคนดี ไม่ทำความชั่ว การที่นักมวยได้แสดงความ กตัญญูดังกล่าว ทำให้เกิดความสบายอกสบายใจ ทำให้กิจการที่จะกระทำในโอกาสต่อไป ดำเนิน ไปได้ด้วยความมั่นใจ มุมานะที่จะกระทำการให้สำเร็จ การกระทำดังกล่าว มิใช่เพื่อจะอวดลวดลายในด้านความสวยงามอย่างเดียว แต่หลักใหญ่ อาจกล่าวโดยสรุปว่ากระทำไปเพื่อ

1. แสดงความกตัญญูทเวทิตาและคารวะต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลาย
2. เป็นสิริมงคลแก่ตนและช่วยให้มีกำลังใจดีขึ้น ไม่มีความประหม่า ตื่นเต้น หรือมีความหวาดกลัวต่อต่อสู้
3. เป็นการแสดงว่านักมวยเหล่านี้มาจากสถานที่แห่งใด จากสำนักไหน เพราะมีแบบ การร่ายรำไหว้ครูที่ไม่เหมือนกัน (ปัญญา ทรทัศน์, 2527)

เกี่ยวกับความเชื่อโชคลาง ด้านการปฏิบัติตนในอิริยาบถต่าง ๆ นักมวยไทยระดับแชมป์ เป็นเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี มีความเชื่อว่า นักมวยต้องยืมแยมแจ่มมาสักก่อนออกจาก บ้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า นักมวยเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการยืม เพราะการยืมแสดงออกถึงความสบายอกสบายใจไร้ความวิตกกังวล มีความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และแสดงถึงการมีอารมณ์แจ่มใส ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีจำนวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้เชื่อมาก

ที่สุด (49 คน) การยิ้มจะช่วยให้มีความมั่นใจ มีความพร้อม และมีพลังที่จะต่อสู้ ดังนั้น การที่นักมวยมีความเชื่อดังกล่าวจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ผู้ใดเห็นก็จะนิกริการุ่ คู่ต่อสู้เห็นก็ผ่อนคลายความกล้าแกร่ง ดุดันลงไปได้บ้าง หรือจะเรียกว่าผ่อนหน้าให้เป็นเบา

ความเชื่อที่มีจำนวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้เชื่อมากที่สุด รองลงมา (46 คน เท่ากัน) ได้แก่ ถ้าไปกราบพระแล้วจะโชคดี ทำให้ได้รับชัยชนะและถ้าไปกราบพ่อแม่แล้วจะทำให้โชคดีและได้รับชัยชนะเช่นกัน แสดงว่า กลุ่มประชากรมีความคิดเห็นว่า พระภิกษุสงฆ์และปิตามารดาเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางจิตใจที่ดี ที่จะทำให้จิตใจมั่นคง ปลอดภัย และประสบความสำเร็จในการชกมวยทุกครั้ง นอกจากนั้น ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูทเวทต่อผู้มีพระคุณ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง

#### ข้อเสนอแนะ

##### ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้

1. ควรสนับสนุนให้มีการใช้วิทยาศาสตร์ และมีความเชื่อโรชกลาง ในเรื่องที่มีเหตุผลสมควร อย่างไม่หลงมงาย เพื่อให้มีสมาธิ และจะช่วยให้มีรักษาขนบธรรมเนียมอันดีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานาน
2. ให้การอบรมสั่งสอนแก่เยาวชน มิให้ลบลู่ดูหมิ่นในสิ่งที่ยังมีผู้คนจำนวนมากยอมรับ เลื่อมใส ศรัทธา เพื่อให้มีความสุขสงบเกิดขึ้น

##### ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรนำคาถาบางบทที่มีนักมวยไทยระดับแชมป์บางคนใช้ มาทำการทดลอง เพื่อศึกษาผลที่มีต่อการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น ๆ เช่นการลดความวิตกกังวล การสร้างความฮึกเหิม ให้นักกีฬา หรืออื่น ๆ
2. ควรศึกษาสภาพของจิตใจ เกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์ของนักมวยเมื่อมีผลแพ้หรือชนะจากการชกมวยในแต่ละครั้ง ของนักมวยทุกคน

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้ไสยศาสตร์และความเชื่อโรคล้างของนักมวย ที่มีสัมฤทธิ์ผลในการชกมวยต่อกับสูง ว่าจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร